



HỌC TẬP VÀ GIẢI TRÍ

Tham quan du lịch

Phòng xúc tiến du lịch ☎086-803-1332

Bộ phận quảng bá•xúc tiến MICE ☎086-803-1333

Trên địa bàn thành phố có nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn từ Korakuen, thành Okayama, đến “làng văn hóa”-nơi tập trung các cơ sở văn hóa như bảo tàng mỹ thuật, viện bảo tàng, và “Kibiji”-nơi còn lưu lại nhiều di sản lịch sử văn hóa như thị trấn Jinja, khu phố Ashimori, đền Kibitsu....

Và, thành phố cũng sở hữu những khu vực đáng tự hào trên khắp đất nước và nguồn tài nguyên văn hóa phong phú như Saidaiji Kaiyo (lễ hội Hadaka), lễ hội Momotaro Okayama, lễ hội âm nhạc quốc tế Okayama,... Ngoài ra, thành phố còn đào tạo các tình nguyện viên du lịch và thúc đẩy quảng bá những điểm du lịch, nỗ lực tạo ra một thành phố có thể chào đón du khách thật nồng nhiệt.

●Trung tâm du lịch Momotaro thành phố

Okayama☎086-222-2912

Hướng cửa lên xuống Shinkansen hướng đông- Tầng 2 ga Okayama (1-1, Ekimotomachi, Kita-ku)

Trung tâm có phát hành các loại Sổ tay về du lịch trong tỉnh Okayama, các khu vực Chushigoku, và các đô thị trong tỉnh thành phố. Ngoài ra trung tâm còn tiếp nhận tư vấn du lịch.

Thời gian hoạt động: 9:00-20:00 (không có ngày nghỉ)

Hộp thư điện tử:momotaro@okayama-kanko.net

●(Công ty)Hiệp hội du lịch và hội nghị Okayama

☎086-227-0015

Tầng 6, Hội trường thương mại Okayama, 1-15, 3 Chome, Koseicho, quận Kita

Hiệp hội thực hiện tư vấn du lịch và hội nghị, trợ cấp cho các dự án tổ chức hội nghị, bảo đảm ưu tiên hội trường và cung cấp các tài liệu quảng bá du lịch. Ngoài ra, trang chủ của hiệp hội không chỉ đăng tải thông tin tin du lịch, thông tin ưu đãi của Okayama mà bạn còn là nơi tiếp nhận thắc mắc, yêu cầu của quý vị.

Website (Công ty) Hiệp hội du lịch và hội nghị Okayama
<https://okayama-kanko.net/>

Giao lưu quốc tế

Phòng quốc tế☎086-803-1112

Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án homestay của thanh thiếu niên, các dự án phái cử-tiếp nhận phái đoàn công dân tập trung vào đô thị giao lưu hữu nghị quốc tế và giao lưu với địa phương, đồng thời nâng cao hiểu biết quốc tế cho người dân địa phương.

●Sảnh giao lưu hữu nghị

☎086-234-5882 / FAX 086-234-5878

10-16 Saiwaicho, quận Kita (Tầng 4, Nishikawa Eye Plaza)

Thời gian mở cửa: Thứ ba ~ Thứ sáu 10:00-20:00

Thứ bảy, Chủ nhật 10: 00-18:00

Ngày nghỉ: Thứ 2, chủ nhật tuần thứ 2 mỗi tháng, ngày lễ (nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ thì nghỉ vào ngày hôm sau), ngày tết.

Cung cấp thông tin đời sống cho người nước ngoài và là nơi để người Nhật, người nước ngoài có thể giao lưu thoải mái dễ dàng.

〈Lớp hội thoại ngoại ngữ-Lớp tiếng Nhật〉

Ngoài các lớp đàm thoại ngoại ngữ tiếng Anh, Trung, Hàn, Tây Ban Nha và Việt Nam, chúng tôi còn tổ chức các lớp tiếng Nhật cho người nước ngoài.

〈Hội thảo giao lưu quốc tế Fureai, Hội thảo giao lưu trải nghiệm văn hóa Nhật Bản-văn hóa các quốc gia khác〉

Tổ chức “Hội thảo giao lưu quốc tế Fureai”, nơi các bạn có thể gặp gỡ người đến từ nhiều quốc gia và học hỏi về đời sống, văn hóa của đất nước họ và “Buổi giao lưu trải nghiệm văn hóa Nhật Bản”, “Buổi giao lưu trải nghiệm văn hóa mới lạ” để giúp người nước ngoài có thể tiếp xúc gần gũi hơn với người Nhật địa phương.

〈Báo thông tin đời sống đa ngôn ngữ “Akura”〉

Cung cấp thông tin hữu ích cho cuộc sống của người nước ngoài, như các sự kiện địa phương, văn hóa truyền thống và những người nổi tiếng ở Okayama,... bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Báo được phát hành 4 lần/năm vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

⟨Tinh nguyện viên thông dịch - phiên dịch⟩

Nhận đăng ký từ những người có trình độ ngoại ngữ giao tiếp hàng ngày trở lên và giới thiệu họ cho người cần.

⟨Tinh nguyện viên trọ lại nhà dân(homestay) – tham quan nhà dân(homevisit)⟩

Nhận đăng ký từ những gia đình có tất cả thành viên đồng ý và giới thiệu cho người nước ngoài đến thành phố Okayama có nhu cầu ở Homestay

⟨Tinh nguyện viên giới thiệu văn hóa⟩

Nhận đăng ký từ những người có thể giới thiệu văn hóa Nhật Bản-văn hóa nước ngoài, hướng dẫn bằng tiếng Nhật, ...và giới thiệu họ với các tổ chức có yêu cầu.